



สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ปีพุทธศักราช 2562 เป็นวาระสำคัญยิ่งของประเทศไทย เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นพระราชประเพณีเกียรติยศที่สูงสุดของไทย สะท้อนถึงวัฒนธรรมอันงดงาม ตามโบราณราชประเพณี และการเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทยที่สืบทอดกันมาโดยตลอด



ภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีหลายปัจจัยที่กดดันให้เกิดความผันผวนและชะลอตัว ความกังวล ผลการเลือกตั้งที่มีต่อความมั่นคงของรัฐบาลผสมที่เกิดจาก 19 พรรคการเมือง ความล่าช้าในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐบาลให้ทันกำหนดการที่วางไว้ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมาก ทำให้การส่งออกลดลง กระทบ การจ้างงาน บันทวนการท่องเที่ยว

เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องข้อพิพาททางการค้าของสหรัฐฯ กับจีน ที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกให้ชะลอตัวลง ซึ่งสะท้อนจากรายงานตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ภาคการส่งออก ตัวเลขการจัดซื้อภาคอุตสาหกรรม (PMI) และการลงทุนภาคเอกชนที่ลดลง ธนาคารกลางต่าง ๆ เริ่มใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยและการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นการลงทุน โดยคาดว่าทิศทางการส่งออกจะ น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกัน ตลาดการลงทุนยังคงเผชิญสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในเชิงภูมิศาสตร์ ทั่วโลก (geopolitical risk) เช่น ปัญหาความรุนแรงในตะวันออกกลาง การออกจากยุโรปของอังกฤษ (Brexit) การประท้วง ในฮ่องกง สเปน และชิลี รวมถึงความไม่แน่นอนการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน

สำหรับคำโปรยบนหน้าปก “Beyond Boundary” กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ต้องการก้าวข้ามผ่านข้อจำกัด ด้วยการเปิดโลกทัศน์ให้กว้างกว่าที่เคยเป็น ทั้งด้านความคิด (think out of the box) และโอกาสที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัว (opportunities) ซึ่งเปรียบได้กับการลงทุน ยิ่งมีความรู้มากเท่าใด และยิ่งมองเห็นโอกาสในมุมที่ต่างออกไป ความสำเร็จ ก็สามารถเกิดขึ้นได้มากเท่านั้น กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส มุ่งที่จะมองหาโอกาสที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลก ในมุมที่ต่างออกไป การศึกษาเรียนรู้ และนำโอกาสเหล่านั้นมาเสนอเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า การเรียนรู้ต้องไม่จำกัดเฉพาะในประเทศ แต่ต้องติดตามจากทั่วโลก (global trend) กระแสการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง การรู้เท่าทัน จะทำให้สามารถปรับตัวได้ทันและรวดเร็ว

กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส เป็นผู้บุกเบิกเจ้าแรก ๆ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า เช่น การลงทุน ในต่างประเทศทั่วโลก (global investment) การลงทุนในสตาร์ทอัพข้ามประเทศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน ดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ และมนุษย์ยังคงเป็น ผู้ขับเคลื่อนหรือผลักดันให้เกิดขึ้น (human intelligence & artificial intelligence) กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส มุ่งมั่นในการ เรียนรู้และปรับตัวไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยยังคงจุดยืนและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรืออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ทั้งนี้ พนักงานนั้นเป็นหัวใจ สำคัญในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท การส่งเสริมให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ พัฒนานตนเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทาง เทคโนโลยี จะเป็นการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า

การผนึกกำลัง และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (unity) เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่กลุ่มบริษัทได้วางไว้ และสร้าง ความสำเร็จร่วมกัน ภายใต้กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ที่มี 4 บริษัทอยู่ภายใต้ร่มเงาเดียวกัน และร่วมมือกันนำเสนอทางเลือก และประสบการณ์ทางการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า (seamless experience) เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการลงทุน โดยการให้บริการที่เรียกว่า one-stop service ภายใต้การนำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลาย (multi-products)

ท้ายที่สุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายที่ให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ด้วยดีตลอดมา และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า กลุ่มบริษัท เอเชีย พลัส ยังคงมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจให้สำเร็จ ตามแผนกลยุทธ์องค์กรที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องสืบไป

นายซาฮี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

นายก๊อเกียรติ โอภาสวงกร
ประธานกรรมการบริหาร